



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

ฉบับประจำวันที 6 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2550 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ชี้เลขาธิการ กกอ.คนใหม่ต้องถูกใจคนมหา'ลัย

ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาด รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ว่า ในปีนี้จะมีผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.เกษียณอายุราชการ โดยในระดับ 11 มีเพียง 1 คน คือ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ส่วนระดับ 10 มีหลายคน อาทิ นางมณฑนา คังชะกฤษณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) นายนิราศ สร้างนิทร รองปลัด ศธ. น.ส.พจนา ว่องตระกูล ผู้ตรวจราชการ ศธ. นายปัญญา วงศ์กุ่มัด ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เป็นต้น ทั้งนี้ในส่วนของผู้ที่จะมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกอ. ซึ่งเป็นอำนาจของตน ในการพิจารณานั้น ตนจะพิจารณาจากผู้ที่มีความรู้ความสามารถ โดยดูจากผลงานที่ผ่านมาเป็นหลัก และให้สิทธิเท่าเทียมกันทั้งชายและหญิง ทั้งนี้เลขาธิการ กกอ.จะต้องเป็นที่ยอมรับในวงกรมมหาวิทยาลัย เพราะต้องทำงานประสานกับอธิบการติมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนั้นการยอมรับจึงถือเป็นเรื่องสำคัญ

ศ.ดร.วิจิตร กล่าวต่อไปว่า ความจริงแล้วผู้ที่มาดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กกอ. คนใหม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคน ที่มาจากมหาวิทยาลัย เพราะไม่มีกฎเกณฑ์ใด ๆ กำหนดไว้ แต่ที่ผ่านมาผู้บริหารในสำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา (สกอ.) อาจโตไม่ทัน ในขณะที่มหาวิทยาลัยมีข้าราชการระดับ 11 ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการ เป็นศาสตราจารย์จำนวนมาก ดังนั้นหากจะให้เณรมาบริหารพระ หรือเอาเด็กวัดมา บริหารสมภารก็คงจะยุ่งกัน ไปใหญ่ แต่ถ้าคนใน สกอ. อยู่ในระดับเท่าเทียมกันก็ควรได้รับการพิจารณาอยู่แล้ว

"สำหรับการพิจารณาระดับ 10 ก็ยังคงยืนยันว่า เป็นอำนาจของผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน และรัฐมนตรีจะไม่เข้าไปล้วงลูกแน่นอน แต่หากข้อใจรายชื่อที่น่าเสนอมาก็อาจขอให้ชี้แจงได้ เพียงแต่อำนาจในการตัดสินใจ ไม่ได้อยู่ที่ผม ทั้งนี้ผมอยากให้ได้รายชื่อทั้งหมดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี และนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ให้ได้ก่อนวันที่ 30 กันยายน เพื่อให้การบริหารงานของ ศธ.เกิดความต่อเนื่อง" รมว.ศธ. กล่าวและว่า สำหรับการโยกย้ายสลับตำแหน่งกันนั้น ตนยังไม่ได้พิจารณา และหากจะมีการหมุนเวียนก็จะทำเท่าที่จำเป็นเท่านั้น แต่เท่าที่ดูในเบื้องต้นเห็นว่าโอกาสที่จะหมุนเวียนคงมีน้อยมากเพราะผู้บริหารระดับ 11 อาทิ ปลัด ศธ. เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ก็เหลืออายุราชการอีกเพียง 1 ปีเท่านั้น.